

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/๑ ๕๕๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว๘๘๑
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สรุปบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จำแนกตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน ๑ ชุด
 ๒. บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จำแนกรายโรงเรียน) จำนวน ๑ ชุด
 ๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ
การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
 ๔. ข้อกำหนดการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบและยืนยันโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ
การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์มยืนยันความต้องการระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตอบกลับผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ computer2562@obecmail.obec.go.th ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และทำหนังสือ
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดำเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โดยใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา งบลงทุน รายการระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อกำหนดการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรม
สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร
ต่อไป และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบกำกับ และติดตาม การดำเนินงานการจัดสรรระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน้าที่ควบคุม

/ตรวจสอบ...

ตรวจสอบ กำกับ และติดตาม โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การจัดสรรการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ และอื่น ๆ ตามประเด็นทั้ง ๖ ด้าน ในหลักธรรมาภิบาล และรายงานการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ และติดตาม พร้อมทั้งรวบรวมสรุปรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงตามลำดับ

ทั้งนี้ ในกรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ใช่ว่าความต้องการของหน่วยงาน หรือหมดความจำเป็นในการดำเนินงาน หรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่นแล้ว รวมทั้งไม่สามารถดำเนินการได้ทันระยะเวลาที่กำหนดให้แจ้งส่งคืนงบประมาณกลับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ จิตยวงษ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๘๐๔